

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2553
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุม 1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ	คณบดี	ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. นายวีระ ราชโรจน์	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
4. นายสักรการ ราชสุทธิ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
5. นายนรากร พุทธิไชย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
7. นายสรนาถ สินอุไรพันธ์	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี	หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
9. นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
10. นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
11. นายสิทธิภา กองสาสนะ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
12. นายอาทิตย์ วัฒนเสถียร	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ	
13. นางอโนชา นนทคุปต์	เลขานุการคณะ	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายธรรมวัฒน์ อินทจักร	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ (ไปราชการ)
--------------------------	--

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 ขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า อาจารย์เจ้าของรายวิชา 805 333 Printing in Industrial Design 3(1-6-3) Sec.01 เสนอขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ราย คือ 513210814-4 นางสาวรัตนาวดี พลสรรค์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 โดยขอแก้ไขระดับคะแนนจาก B เป็น A เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการออกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนักศึกษาได้ส่งงานครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว แต่ด้วยเหตุที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเข้า จึงไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อนักศึกษา และทำให้คะแนนขาดหายไป 2 ช่อง โดยที่ต่อมาได้ตรวจพบภายหลังว่านักศึกษาได้เขียนชื่อไว้และมีคะแนนในช่องดังกล่าวจริง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้พิจารณาเรื่องนี้ โดยมีการสอบถามข้อเท็จจริงจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีมติเห็นสมควรให้แก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษารายดังกล่าว จาก B เป็น A ได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ให้แก่นักศึกษารายดังกล่าว ได้ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 กำหนดการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ทางคณะฯ จะดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีการหย่อนบัตร ในวันที่ 6 กันยายน 2553 (หรือในวันที่ 2 กันยายน 2553 กรณีใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า) เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1111 อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเสนอชื่อ คือวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยให้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการดำเนินงานฯ กำหนด จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทุกท่าน ให้ไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงในวันหย่อนบัตร หรือวันที่ยื่นเสนอชื่อล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ พร้อมศึกษารายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือที่เว็บไซต์คณะฯ หรือที่ <http://www.president.kku.ac.th>

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.2 กำหนดการสรรหากรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะฯ ประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำ แจ้งว่า ทางคณะฯ จะดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ ด้วยวิธีการหย่อนบัตร ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 7 กันยายน 2553 ณ อาคารเจ้าหน้าที่คณะ อาคารสำนักงานคณบดีชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน ประเภทข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการเสนอชื่อ คือ วันที่ 7 กันยายน 2553 และให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ ได้จำนวนไม่เกิน 5 ชื่อ ซึ่งในจำนวน 5 ชื่อนี้ เป็นการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป ตามลำดับ และเป็นการสรรหาแทนตำแหน่งที่จะว่างลงอีก 3 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่ง คือ นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นายธรรมวัฒน์ อินทจักร และ นายอานัติ วัฒนเสถ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน

2553 โดยทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่ง หรือผู้ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งข้างต้น มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกรรมการประจำคณะฯ ใหม่ในวาระถัดไปได้อีก จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดด้วย

สำหรับการแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้ ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 รายชื่อแรกตามลำดับคะแนนได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ ตั้งแต่วันที่ส่งรายงานผลถึงอธิการบดีเป็นต้นไป และอีก 3 รายชื่อหลัง ให้ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

3.3 มติเกี่ยวกับการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้มีมติเกี่ยวกับผลการดำเนินการการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา ในรายวิชาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 3 รายวิชา จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. เห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา จำนวน 1 ราย ในรายวิชา 805 333 Printing in Industrial Design Sec.01 จาก B เป็น A ตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1
2. ไม่เห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา จำนวน 2 รายวิชา ประกอบด้วย
 - 1) รายวิชา 801 301 Introduction to Graphic Design Sec.2 จำนวน 1 ราย เนื่องจากเมื่อนำคะแนนที่ได้มาคิดค่าคะแนนใหม่แล้ว มีระดับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ในระดับคะแนนที่ขอแก้ไข
 - 2) รายวิชา 805 302 Illustration of Human and Animal Figures Sec.2 จำนวน 1 ราย เนื่องจากเหตุผลในการขอแก้ไขระดับคะแนนไม่สอดคล้องกันในเรื่องการส่งงานของนักศึกษา และขาดหลักฐานผลงานที่ชัดเจน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 รับรองการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ได้ศึกษาครบตามหลักสูตร ในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหามบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง จำนวน 1 ราย และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จำนวน 1 ราย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งกลุ่มงานจัดการศึกษาได้ตรวจสอบหนังสือกับทางคณะและมหาวิทยาลัยแล้ว และได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย เพื่อนำเสนอสมามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป ดังนี้

หลักสูตร	แผน	รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	คะแนนเฉลี่ยสะสม	ผลงานวิทยานิพนธ์
การวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง	ก แบบ ก(2)	505200005-6	นายอภิรักษ์ สีม่วงงาม	3.75	อภิรักษ์ สีม่วงงาม. (2553). แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำติดเขตเมืองบึงห้วยทะเล. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553.
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาดบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร	ข	515200044-7	นายวงศ์กร สมบัติธีระ	3.95	

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 รายดังกล่าว

4.2 รับรองผลการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต จำนวน 4 ราย ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำกว่ากำหนด ในรายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในใบกรอกเกรด และบัดนี้ นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและมีรายชื่อในใบกรอกเกรดเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 ให้แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย ดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	ชื่อรายวิชา		อาจารย์เจ้าของวิชา	ระดับคะแนน
1	525200001-6	นายทศพล บำรุงชัย	804 704	Integrative Urban and Regional Planning I	รศ.รวี ชาญเผชิญ	A
			804 723	Urban Ecology	รศ.รวี ชาญเผชิญ	A
			804 891	Seminar in Urban and Regional Planning	นายเขมโชค ภูประเสริฐ	B+
			804 781	Special Topic in Planning and Design	นางสาวสุกัญญา พรหมนารท	B+
2	525200002-4	นายพงษ์เทพ จันทิพย์	804 704	Integrative Urban and Regional Planning I	รศ.รวี ชาญเผชิญ	A
			804 723	Urban Ecology	รศ.รวี ชาญเผชิญ	A
			804 891	Seminar in Urban and Regional Planning	นายเขมโชค ภูประเสริฐ	B+

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	ชื่อรายวิชา		อาจารย์เจ้าของวิชา	ระดับคะแนน
			804 781	Special Topic in Planning and Design	นางสาวสุกัญญา พรหมนารท	B+
3	525200005-8	นางสาวเมืองจันทร์ นิ่มนวน	804 704	Integrative Urban and Regional Planning I	รศ.รวี หาญเผชิญ	A
			804 723	Urban Ecology	รศ.รวี หาญเผชิญ	A
			804 891	Seminar in Urban and Regional Planning	นายเขมไซต ภูประเสริฐ	A
			804 781	Special Topic in Planning and Design	นางสาวสุกัญญา พรหมนารท	B
4	5252200014-7	นายคมสันต์ เชื้อกุดจู่	804 704	Integrative Urban and Regional Planning I	รศ.รวี หาญเผชิญ	A
			804 723	Urban Ecology	รศ.รวี หาญเผชิญ	A
			804 891	Seminar in Urban and Regional Planning	นายเขมไซต ภูประเสริฐ	B
			804 781	Special Topic in Planning and Design	นางสาวสุกัญญา พรหมนารท	B

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการศึกษานักศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 ตามที่เสนอ

4.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอประเด็นปัญหาที่ผ่านมา กรณีการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา ซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา ดังนี้

1. ในทุกกลางภาคการศึกษา ให้ฝ่ายวิชาการคณะฯ จัดให้มีการประกาศคะแนนการประเมินผล การศึกษาของนักศึกษาในทุกรายวิชาของคณะให้นักศึกษาทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้รายวิชาต่างๆ ได้ตรวจสอบ การให้คะแนนแก่นักศึกษาให้รอบคอบก่อนด้วย

2. หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษา หลังจาก ที่ระดับคะแนนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และได้ประกาศผลให้นักศึกษาทราบ แล้ว ให้อาจารย์เจ้าของวิชา ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผลในการขอแก้ไขระดับคะแนน เสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการคณะฯ พร้อมแนบรายงานชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การศึกษาที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้น, ผลการเรียนรู้/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารายที่ขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่กำหนด เช่น จำนวนผลงานที่กำหนดให้นักศึกษาต้องส่ง และ จำนวนผลงานที่นักศึกษาได้ส่งแล้ว รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ด้วย หากคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขระดับคะแนนได้ จึงเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โดยทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบดำเนินการ และแจ้งคณาจารย์ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติตามมติดังกล่าวด้วย

4.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา

ประธาน แจ้งว่า ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รวม 2 ครั้ง พบว่า มีนักศึกษาคณะฯ ให้ความร่วมมือเข้าฟังการบรรยายพิเศษจำนวนมาก ทั้งที่คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ทราบทั่วกันแล้ว ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นที่มีใช้กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันกีฬา พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงปรึกษาที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรมของนักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบที่จะตัดทวงและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อเสนอแนะขอให้ทางคณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ (Lecture Series) ในบางหัวข้อเรื่องและโดยวิทยากรซึ่งเป็นที่สนใจของนักศึกษาส่วนใหญ่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์ความรับผิดชอบของนักศึกษา ในการวางแผนและบริหารจัดการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น หัวหน้าสายวิชา, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และองค์กรนักศึกษา เช่น ชุมนุมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นางอโนชา นนทคุปต์)

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ

นางกาญจนา จันทรสุมบัติ

ผู้จัดบันทึกการประชุม